

Phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sau 10 năm thực hiện, chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.



Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật tới chức sắc tôn giáo tại các xứ, họ đạo trên địa bàn.

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), những năm qua, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố cho biết: Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng và duy trì hoạt động 126 mô hình tự quản về ANTT, 196 tổ hòa giải, 218 tổ dân vận, 78 hóm thư tổ giác tội phạm, mô hình camera giám sát an ninh, xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đã phát

hiện và trực tiếp hòa giải trên 1.200 vụ việc mâu thuẫn, vi phạm nhỏ. Hội cứu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các phường, xã tích cực phối hợp, tham gia quản lý, giáo dục 619 lượt đối tượng hình sự, 1.019 lượt đối tượng và người nghiện ma túy, đưa trên 200 đối tượng ra kiểm điểm trước dân... Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Kiến Xương phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Từ năm 2013 đến nay, Công an huyện và Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp lồng ghép tổ chức hơn 640 đợt phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các cơ quan, trường học; tổ chức 1.340 buổi tuyên truyền pháp luật, hơn 200 cuộc họp khu dân cư, 17 hội nghị người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cấp phát 5.476 tài liệu tuyên truyền pháp luật... Năm 2020, Kiến Xương đạt huyện nông thôn mới, đến nay có 6 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. MTTQ các cấp tích cực phối hợp xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả 136 mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cộng đồng. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 400

nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, lập hồ sơ giáo dục, cảm hóa các đối tượng trên địa bàn.

Theo Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh: 10 năm qua, chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều nội dung, phù hợp với tính chất địa bàn, điều kiện thực tế địa phương. Các ngành đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào, bảo đảm ANTT. Phối hợp nắm chắc tình hình, triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác công an, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, kéo giảm 8,56% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với công tác cải cách hành chính được nhân dân đồng tình ủng hộ, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 có chuyển biến tích cực. Hàng năm có trên 90% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, góp phần củng cố sở đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. 10 năm qua đã có gần 4.400 tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào.

TRINH CƯỜNG

Sẵn sàng cho liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng là sân chơi lớn, được những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh mong chờ. Thời điểm này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Thái Bình đã sẵn sàng cho liên hoan với những tác phẩm tâm đắc nhất, là thành quả từ quá trình miệt mài sáng tác cùng mong mỗi đạt được kết quả cao, tạo dấu ấn ở liên hoan năm nay.

Các điểm đến không mới nhưng phải chụp theo cách thể hiện mới, cập nhật xu hướng nhiếp ảnh của thế giới là yêu cầu đặt ra đối với hội viên Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình trong chuyến thực tế sáng tác từ ngày 15 - 17/6 vừa qua. Đây là chuyến đi thiết thực chuẩn bị cho liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng sẽ diễn ra tại Thái Bình vào tháng 8 tới. Thời gian nhận ảnh tham gia liên hoan đến hết ngày 16/7, vì vậy các nghệ sĩ đều nỗ lực lao động, sáng tạo nghệ thuật để tìm cho mình những tác phẩm ấn tượng nhất.

Góp phần định hướng phong cách chụp, trước chuyến đi, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức lớp tập huấn phân tích tính mỹ thuật trong nhiếp ảnh và phương pháp hậu kỳ ảnh nghệ thuật với giảng viên đến từ Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Từ kiến thức lý thuyết thu nhận được, các nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại huyện Thái Thụy ở cả Quảng Lang, biển vô cực, nhà máy xuất khẩu Đại Dương, khu công nghiệp Liên Hà Thái, làng An Cốc, khu nuôi trồng thủy sản, cơ sở may tre đan xuất khẩu... Trên địa bàn huyện Đông Hưng, đoàn đi đến chiếu chèo làng Khuốc, xã Phong Châu và cơ sở sản xuất bánh cây làng Nguyễn, xã Nguyễn Xá. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Xuân Chính, Phó Trưởng ban Sáng tác, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, việc có đa dạng điểm đến ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch là dịp thuận lợi để các nghệ sĩ được đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, Thái Bình được biết đến là miền quê lúa hiền hòa nên trong chuyến đi, khi được

đến khu công nghiệp lớn với những nhà máy hiện đại đang được triển khai, một số đã đi vào hoạt động, các nghệ sĩ có cơ hội thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình giới thiệu quá trình chuyển biến tích cực trên quê hương, hình ảnh Thái Bình trong tương lai. NSNA Nguyễn Xuân Chính chia sẻ: 3 ngày tham gia trải sáng tác, các nghệ sĩ đều lao động rất nghiêm túc, luôn tranh thủ thời gian đi sớm về muộn. Mặc dù những điểm đến trong chuyến đi này không tạo nên bất ngờ vì mọi người cũng đã đi rất nhiều nhưng qua trải sáng tác mọi người kết nối với nhau nghiêm hơn và chia sẻ kinh nghiệm đã được tích lũy bằng rất nhiều thời gian. Đây là điều vô cùng đáng quý vì trong Chi hội có sự đa dạng về độ tuổi. Trong khi các nghệ sĩ cao tuổi chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm thực tế sáng tác thì các nghệ sĩ trẻ tuổi chia sẻ về góc nhìn mới, kỹ thuật hiện đại. Làm sao trên đề tài cũ, chúng ta không chụp theo cách cũ mà chụp theo hình thức thể hiện mới, cập nhật những xu hướng

nhiếp ảnh của thế giới để làm mới đề tài bằng những góc nhìn để những tác phẩm đó mang tính nghệ thuật và có giá trị bền vững trong tương lai. Với chủ đề "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - nơi hội tụ và phát triển", tác phẩm dự liên hoan thuộc thể loại nhiếp ảnh phong cảnh, văn hóa, di sản vật thể, phi vật thể... có nội dung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực đồng bằng sông Hồng; những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh vẻ đẹp các làng nghề, danh lam thắng cảnh, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. NSNA Nguyễn Phục Anh, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình cho biết: Trong đợt tập huấn, chúng tôi kết hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp

ảnh Việt Nam về truyền đạt phương thức sáng tác mới, những góc độ mới, các xử lý khi chụp, cách xử lý hậu kỳ để tạo bức ảnh mong muốn. Để chuyển thực tế sáng tác thành tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về thời gian, thời tiết để các nghệ sĩ sáng tác thuận lợi nhất. Bằng tài năng của các nghệ sĩ, chúng tôi mong muốn sẽ có tác phẩm đạt thành tích cao, những tác phẩm mới để phục vụ cho tỉnh nhà.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023 khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy nghệ thuật, mở rộng đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo nhằm phản ánh khát vọng vươn lên trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội. Mong rằng, với tâm huyết của các nghệ sĩ, thông qua liên hoan, hình ảnh mảnh đất và con người Thái Bình giàu truyền thống văn hóa, đang trên đà hội nhập, phát triển sẽ ngày càng đến gần hơn công chúng yêu nghệ thuật trong nước, quốc tế.

TÚ ANH



Các nghệ sĩ Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tìm hiểu thực tế tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Siêng việc đạo, không sao nhãng việc đời

Tuyên thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam được chùa Khánh Nguyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) cùng các Phật tử phát huy thông qua việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Những năm qua, chùa Khánh Nguyên là điểm đến tâm linh của rất đông Phật tử và đón hàng trăm bạn trẻ về tham gia khóa tu trong những ngày hè. Em Đinh Lan Hương, thôn Đào Động, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Trong khóa tu, các thầy thường chia sẻ về giáo lý nhà Phật, hướng dẫn chúng em tìm hiểu và thực hành Phật pháp để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng em trở thành những người lương thiện, sống có đạo đức, trí tuệ, có lòng từ bi và biết hy sinh lợi ích bản thân vì cộng đồng và phụng sự Tổ quốc. Theo sư cô Thích nữ Như Hiếu, trụ trì chùa Khánh Nguyên, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của nhà chùa nhằm tạo sân chơi bổ ích cho giới trẻ, giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, hóa giải tâm hồn, tu tâm thanh tịnh, xây

dựng lối sống lành mạnh. Vừa qua, nhà chùa đã xây dựng từ sách với hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để phục vụ mọi người có nhu cầu đến đọc, tìm hiểu, cập nhật kiến thức. Để gây dựng từ sách, nhà chùa đã phát động chương trình "Đổi sách lấy cây", 2 cuốn sách sẽ đổi lấy một cây, nếu không có sách mọi người có thể gom 2kg giấy sẽ đổi được một cây. Số giấy thu được bán lấy tiền để mua cây đổi cho mọi người. Thông qua chương trình vừa làm

phong phú thêm tủ sách của chùa vừa góp phần lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, chăm sóc và bảo vệ cây xanh...

Thấm nhuần tư tưởng từ bi của đạo Phật, nhà chùa huy động và dành phần lớn kinh phí cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện như tặng quà thiếu nhi dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; tặng áo ấm, xe đạp và học bổng học sinh nghèo vượt khó; tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp đỡ đồng bào

vùng bị thiên tai; ủng hộ các loại quỹ... với tổng số tiền từ thiện mỗi năm khoảng 100 triệu đồng. Bà Vũ Thị Huệ, thôn Tô Đàm, xã An Mỹ chia sẻ: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình tôi còn được nhận tiền và quà hỗ trợ của sư cô trụ trì chùa Khánh Nguyên. Đây là sự động viên, khích lệ đối với gia đình, tôi rất trân trọng và biết ơn.

Bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Mỹ cho biết: Sư cô Thích nữ Như Hiếu làm từ thiện với cái tâm của người xuất gia, muốn phát nguyện giúp đỡ mọi người. Dù kinh phí còn nhiều khó khăn song nhà chùa vẫn duy trì các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương. Điển hình như

trong dịp lễ Phật đản vừa qua, nhà chùa đã huy động được 50 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) để trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; ủng hộ 5 triệu đồng cho quỹ "Chấp cánh tương lai". Hàng ngày, sư cô trụ trì tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của nhà Phật vào đời sống cộng đồng. Nhà chùa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử như nghi thức cầu an, cầu siêu, lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu..., hướng con người đến cuộc sống từ bi, hy xả. Nhiều năm liên tục chùa Khánh Nguyên đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu".

Theo sư cô Thích nữ Như Hiếu: Thời gian tới, chùa Khánh Nguyên phấn đấu giữ vững danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", tiếp tục tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của nhà Phật vào đời sống cộng đồng; hướng tâm cho các Phật tử tu theo chính đạo, thực hành lối sống từ bi, tiết kiệm, bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan. Đồng thời, vận động Phật tử và nhân dân tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; huy động các nguồn lực để xây dựng thiện tự ngày càng khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng phụng thờ của các tầng lớp nhân dân.

ĐÀO QUÝN



Các bạn trẻ tham gia chương trình "Đổi sách lấy cây" nhằm chung tay xây dựng tủ sách chung tại chùa.

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

(chinhphu.vn) Từ ngày 1/7 giảm thuế giá trị gia tăng 2%, tăng mức lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023.

* Giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

* Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phi, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

* Quy định mới về tính gián biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 3/6/2023 quy định về tính gián biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Nghị định quy định 3 nhóm đối tượng thực hiện chính sách tính gián biên chế.

Nghị định cũng quy định rõ các chính sách tính gián biên chế: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi;

chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thời việc; chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã đời dơ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; chính sách đối với đối tượng tính gián biên chế đời dơ do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp...

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo Nghị định, từ ngày 1/7/2023, điều chỉnh như sau:

Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.